

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THỌ XUÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-KTHT

Thọ Xuân, ngày tháng năm 2024

V/v Tham vấn ý kiến về nhiệm vụ lập Quy hoạch chung đô thị Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045.

Kính gửi:

- Các phòng, ngành cấp huyện;
- UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện;
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Căn cứ Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 23/5/2024 của UBND huyện Thọ Xuân về Kế hoạch Lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về đề án quy hoạch chung đô thị Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2045.

Căn cứ Điều 20, 21 Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009 về trách nhiệm, hình thức, thời gian lấy ý kiến về quy hoạch đô thị.

Hiện nay UBND huyện đã phối hợp với đơn vị tư vấn (Công ty Cổ phần Xây dựng DELTA) hoàn thiện nội dung nhiệm vụ lập Quy hoạch chung đô thị Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045 theo quy định.

Để đảm bảo quy trình và thành phần hồ sơ trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, UBND huyện Thọ Xuân đề nghị các phòng, ngành cấp huyện; UBND các xã, thị trấn; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Thọ Xuân có ý kiến tham gia bằng văn bản đối với nội dung nhiệm vụ lập Quy hoạch chung đô thị Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045 (Có hồ sơ kèm theo).

Riêng đối với UBND các xã, thị trấn ngoài văn bản tham gia ý kiến của đơn vị, đề nghị các đơn vị lấy ý kiến của đại diện cộng đồng dân cư bằng hình thức phát phiếu điều tra, phỏng vấn. Đại diện cộng đồng dân cư có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của cộng đồng dân cư theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở (có mẫu phiếu gửi kèm theo).

Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày (bắt đầu từ ngày 27/5/2024 đến ngày 27/6/2024). Để đảm bảo tiến độ thực hiện được UBND tỉnh giao, đề nghị các đơn vị có ý kiến tham gia bằng văn bản lần 1 trong thời gian 10 ngày làm việc (đến hết ngày 07/6/2024) làm cơ sở để hoàn thiện nội dung nhiệm vụ. Sau thời gian này các đơn vị nếu có ý kiến tham gia bổ sung tiếp tục được gửi về UBND

huyện (qua phòng Kinh tế và Hạ tầng) đến hết ngày 27/6/2024 để tổng hợp, bổ sung.

Đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KTHT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lý Đình Sĩ